

Số: 4429 /BC-UBND

Đức Thọ, ngày 11 tháng 12 năm 2019

## **BÁO CÁO**

**Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2019**  
*(Báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX)*

Theo Chương trình kỳ họp, Ủy ban nhân dân huyện đã gửi đại biểu Hội đồng nhân dân huyện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Báo cáo này tập trung kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện và một số nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây:

### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN NĂM 2019**

#### **1. Về nhiệm vụ phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh:**

Căn cứ Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã xây dựng Chương trình số 71/CTr-UBND ngày 09/01/2019 triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019. Ban hành kịp thời nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, bám sát mục tiêu tổng quát, chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Bám sát cơ sở, nhận định được những khó khăn, xác định những nội dung trọng yếu để tập trung chỉ đạo nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo quyết liệt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tranh thủ tối đa sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Tỉnh, huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm tiến độ công trình dự án trọng điểm. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư, xây dựng trên địa bàn, đặc biệt: dự án đường bộ Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn qua Đức Thọ); cầu đường bộ Thọ Tường; Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ; kho dự trữ nông sản Đức Lâm; Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh; xây dựng khu nhà ở, dịch vụ thương mại Thị trấn Đức Thọ; xây dựng bệnh viện Đa khoa TTH.

Thực hiện kế hoạch nhà nước 24 chỉ tiêu, có 19/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đạt 79,6%; 5/24 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, bằng 20,4%. Xây dựng nông thôn mới mười tháng đầu năm có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, dự kiến đến cuối năm 2019 có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng thêm 24 tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn huyện lên 27/27 xã (đạt 100%KH), tổng tiêu chí hoàn thành 540/540 tiêu chí đạt 100%KH; xây dựng Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 16/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí tạm thời tại

quyết định số 2152/QĐ- UBND, ngày 23/4/2018 của UBND. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện. xây dựng được 60,7 km đường giao thông các loại, 17 km kênh mương cứng, phát triển 133 mô hình kinh tế lớn, vừa, nhỏ; 31 doanh nghiệp; 14 hợp tác xã; 35 tổ hợp tác; 19 khu dân cư mẫu, 211 vườn mẫu đạt chuẩn.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế; quan tâm công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; công tác thông tin tuyên truyền; đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

## **2. Về công tác xây dựng đề án, thực hiện cơ chế chính sách.**

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng, triển khai Đề án, khung kế hoạch các xã đạt chuẩn nông mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Đề án sáp nhập trường học, Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Các đề án của tỉnh, huyện đã được UBND huyện chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện và cụ thể hóa bằng việc đưa vào các đề án, chính sách, phát triển kinh tế - xã hội của huyện để bố trí dự toán ngân sách, tổ chức thực hiện kịp thời. Đối với các đề án, chính sách đã ban hành, huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, ưu tiên bố trí dự toán ngân sách, lồng ghép các nguồn vốn, quan tâm huy động xã hội hóa đầu tư để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả. Trong đó, một số chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất của huyện đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế và các hộ nông dân mạnh dạn đầu tư, góp phần giúp địa phương xác định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả hơn. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, giúp khách hàng mở rộng quy mô sản xuất, tạo điều kiện cho ngân hàng tăng trưởng tín dụng ...

## **3. Về cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đúng nhiệm vụ phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Hoạt động Trung tâm hành chính công huyện, bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại các xã, thị trấn ngày càng hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính. UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính; tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị cấp xã và một số phòng, ban, đơn vị sự nghiệp; tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định 52/2017/QĐ - UBND của UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện đã duy trì tốt việc thực hiện quy chế làm việc; hàng tuần, tổ chức giao ban soát xét công việc hoặc hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các phòng chức năng liên quan khi cần thiết. Xây dựng chương trình làm việc, thảo luận và thống nhất chủ trương để giải quyết những vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện đã thể hiện vai trò trách nhiệm cá nhân trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc theo nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện. Lãnh đạo UBND huyện đã dành nhiều thời gian đi kiểm tra, làm việc với các đơn vị, địa phương kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đặc biệt tập trung quyết liệt thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Việc chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khá đầy đủ; việc thảo luận được các đại biểu quan tâm, có trọng tâm, trọng điểm. Sau cuộc họp, hội nghị UBND huyện đã có thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Việc thực hiện quy chế hội họp, lịch công tác ngày càng nghiêm túc; chuẩn bị nội dung chu đáo, đảm bảo chất lượng.

Công tác tiếp dân định kỳ vào ngày 5 và 20 hàng tháng được duy trì đều đặn, ngoài ra còn tiếp dân đối với một số vụ việc khác đột xuất như giải quyết đất đai, chế độ chính sách xã hội, giải phóng mặt bằng...; xử lý các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết kịp thời.

#### **4. Về quan hệ chấp hành và phối hợp công tác:**

##### *4.1. Đối với UBND và các sở, ngành cấp tỉnh*

Kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ thị, nghị quyết và chính sách của tỉnh, nhất là các quyết định, chỉ thị có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động điều hành, quản lý nhà nước. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; chủ động đề xuất làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, cùng những kiến nghị, đề xuất xin ý kiến chỉ đạo và sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh, Trung ương.

##### *4.2. Đối với Huyện uỷ*

Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện uỷ, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Huyện uỷ; đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất với Huyện uỷ về định hướng và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện bằng các chương trình hành động cụ thể; thực hiện đúng chế độ báo cáo, chế độ giao ban hàng tuần; các cuộc họp UBND huyện hàng tháng, hàng quý và tổng kết năm.

##### *4.3. Đối với Hội đồng nhân dân huyện*

Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND huyện chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND huyện; tạo điều kiện để HĐND thực hiện chức năng giám sát đối với UBND; kịp thời cụ thể hoá Nghị quyết của HĐND bằng các văn bản quản lý nhà nước và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện; nghiêm túc tiếp thu và thường xuyên tranh thủ ý kiến của Thường trực HĐND và các ban của HĐND về những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc có liên quan trước khi ban hành văn bản trình HĐND và tổ chức thực hiện. Kịp thời trả lời, giải quyết các

vấn đề cử tri và các Đại biểu HĐND huyện nêu trong các kỳ họp HĐND và tại các cuộc tiếp xúc cử tri theo luật định.

#### *4.4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.*

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên tăng cường mối quan hệ phối hợp, thông báo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, những khó khăn vướng mắc của địa phương đến Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể; thống nhất ban hành và thực hiện các quy chế phối hợp trong tổ chức và hoạt động. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động của UBND huyện.

#### *4.5. Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã*

Chỉ đạo, hướng dẫn HĐND và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch và giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐND và UBND cấp xã, nhất là trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của cấp trên về thực hiện các nhiệm vụ như: giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phòng chống lụt bão, khắc phục lũ lụt, tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo. Trực tiếp làm việc với lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn, chủ động xử lý công việc ngay tại cơ sở để tháo gỡ khó khăn, uôn nắn kịp thời những tồn tại trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ.

**5. Đánh giá chung:** Kết quả đạt được năm 2019 khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đạt được kết quả trên, trước hết là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng với chủ trương đúng, lãnh đạo chỉ đạo sát sao, điều hành quyết liệt, tổ chức thực hiện nhất quán, nhân dân đồng thuận, Tinh chỉ đạo hỗ trợ kịp thời; những khó khăn hạn chế thời gian qua mang lại nhiều bài học kinh nghiệm; tinh thần trách nhiệm các cấp, các ngành được nâng lên.

Bên cạnh mặt tích cực và kết quả đạt được, còn những tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực đã được UBND huyện nêu tại báo cáo kinh tế - xã hội trình kỳ họp HĐND huyện; trong đó còn những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành; chủ yếu là: quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát sinh các vấn đề mới và khó khăn, vướng mắc, phần lớn là từ cơ sở, thực hiện nghị quyết của Trung ương về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Đức Thọ là huyện nhiều xã phải sáp nhập, có ảnh hưởng chi phối đến công việc lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương, vì vậy công tác chỉ đạo điều hành có lúc còn bị động, lúng túng, ảnh hưởng đến chất lượng chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện chung của huyện. Công tác chỉ đạo, điều hành trên một số lĩnh vực có lúc thiếu sâu sát; công tác tham mưu quản lý nhà nước một số mặt, lĩnh vực còn hạn chế bất cập; một số nội dung tồn đọng ở cơ sở vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Hiệu quả của cải cách hành chính trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công mức độ 3 đã được cập nhật, công khai nhưng kết quả khai thác ứng dụng còn hạn chế.

Những tồn tại hạn chế trên có nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Về nguyên nhân chủ quan, đó là công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc còn hạn chế, chưa bám sát cơ sở,

chưa chủ động tham mưu, chất lượng đội ngũ còn bất cập... cần phải được tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

## **II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020**

### **1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2020**

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch, theo chỉ tiêu của Tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện giao.

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát, phân công trách nhiệm cho tập thể UBND huyện, tập trung chỉ đạo các lĩnh vực trong triển khai, thực hiện còn gặp khó khăn, hạn chế, chưa đạt mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: Công tác xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình, điển hình; tiến độ các công trình trọng điểm, giải phóng mặt bằng; quản lý đất đai, khoáng sản; thu ngân sách; cải cách hành chính.

- Triển khai rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, vùng và sản phẩm chủ lực; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Đề án xây dựng Huyện nông thôn mới, Đề án xây dựng Thị trấn Đức Thọ đạt chuẩn văn minh đô thị, hướng tới đạt đô thị loại IV; đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu theo kế hoạch.

- Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Rà soát các danh mục đầu tư, ưu tiên vốn đối với các công trình đã hoàn thành để phát huy hiệu quả sử dụng vốn. Đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn và quyết toán hoàn thành các công trình, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới.

- Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định và kinh doanh còn hiệu quả; tiếp tục làm tốt công tác kêu gọi đầu tư.

### **2. Tạo sự chuyên biến tích cực trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội**

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội; công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, định hướng tốt dư luận, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng cường phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác Dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

### **3. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội**

Chỉ đạo, tăng cường Quốc phòng - An ninh, củng cố thể trận quốc phòng toàn dân và thể trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững

mạnh toàn diện. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng điều tra khám phá án hình sự, xử lý nghiêm những đối tượng phạm tội đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai.

Chỉ đạo tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ trong năm 2020, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

#### **4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ sở chính quyền vững mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.**

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18, 19 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các quy định của Chính phủ; tăng cường cải cách hành chính áp dụng có hiệu quả bộ thủ tục hành chính cấp huyện, xã. Áp dụng TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của UBND huyện và các xã, thị trấn; sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin điện tử huyện; tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập xã, đưa các xã mới sáp nhập vào hoạt động ổn định ngay khi Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Thực hiện tốt chính sách giải quyết đối với cán bộ công chức, lao động dôi dư; tạo đồng thuận trong nhân dân; rà soát, sắp xếp bố trí cán bộ công chức cấp xã dôi dư đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức rà soát, kịp thời tháo gỡ những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình sáp nhập xã.

- Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; làm tốt công tác đối thoại, tiếp dân; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo, rà soát và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của UBND huyện Đức Thọ./.

#### **Nơi nhận:**

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Chủ tịch UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị;
- Chánh, Phó VP Cấp ủy - Chính quyền huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Gửi: VB giấy, điện tử;
- Lưu: VT, VP;



**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**